



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40 ฉบับที่: 13968 หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 19.75 Ad Value: 24,687.50 PRValue (x3): 74,062.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ส่องสหกรณ์: หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ



## หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ



เนื่องจากการนอนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังกระจายแรงกดทับและคืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้นอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้น สามารถซักล้างได้ตามความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดความอับชื้น ป้องกันการเกิดเชื้อรา รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ทั้งแก่ญาติสนิท มิตรสหาย หรือจะซื้อไว้ใช้เองก็ยิ่งดี หาก

หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ 100% ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของยางพาราที่มีความยืดหยุ่นดี สามารถขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่เหมาะสม รองรับน้ำหนักได้ดี มีการออกแบบเพื่อรองรับศีรษะ ลำคอ บ่า ไหล่ จึงช่วยลดอาการปวดคอ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง 92130 หรือติดต่อ คุณมนัส หมวดเมือง โทร. 08-6940-2165 หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ <https://www.co-opclick.com>





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6260

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 43.69 Ad Value: 37,136.50

PRValue (x3): 111,409.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

## สังคมข่าวหุ้น

### • เกียรติถวัลย์ ว่องไวการ

...๑... หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ...๑... รอฟังแถลงนโยบายรัฐบาล ...๑... ตลาดหุ้นไทยยังแกว่งไซด์เวย์ รอฟังแถลงนโยบายรัฐบาลวันนี้ ก่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทยอยออกมา ส่วนสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีนเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี หลังจากสหรัฐฯ เตรียมพบจีนสัปดาห์หน้า ขณะที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันนี้ มีลุ้นผ่อนคลายนโยบายการเงิน พร้อมจับตาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะได้ผลประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมาเร็ว ๆ นี้ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าครึ่งปีหลังจะคึกคัก ดัชนีมีโอกาสไปทดสอบ 1,750 จุด ขณะที่ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่อง ...๑... **JAS ของเซียพิชญ์ โปธารามิก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล นำสน นักวิเคราะห์มองเป็นโอกาสเข้าซื้อ JAS เนื่องจากราคาปรับลดลงมาเกินไป จากราคาพื้นฐาน 9.78 บาท และคาดว่ากำไร JAS ปีนี้โตมากกว่า 104% และอัตราผลตอบแทนปันผลสูงถึง 15.9% รวมทั้ง JASIF ก็น่าเก็บเข้าพอร์ต ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท ผลตอบแทนปี 2562 ที่ 10.3% ...๑... **TRUE ของเซีย**

**ศุภชัย เสียรนวนนท์** ประธานกรรมการ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และ DTAC ของบุญชัย เมญะจรงค์กุล ประธานกรรมการ โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ ADVANC คึกคักกันใหญ่ ต่างชาติเข้าเก็บต่อเนื่อง ราคาหลายตัวยังไม่แพง ในส่วนของทรูเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่จาก DIF ขณะที่ 2 ค่ายมือถือ ดีแทคและแอดวานซ์ มีกระแสข่าวว่าสนใจจะซื้อหุ้นแจ็ส ราคาก็เลยวิ่งรับ แต่ต้องติดตามกันต่อไป ...๑...

**TKN ของ อิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าแกน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง แรงไม่ตก มีโอกาสไปทดสอบแนวต้าน 12 บาท ครึ่งหลังของปีนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในประเทศจีนก็น่าจะขายออกได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป หลังจากใช้เวลาในการศึกษาตลาด บริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5-7% ...๑...

**SABINA หุ่นชุดชั้นใน** ของบุญชัย ปันจุมอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาบีน่า นำสนใจอนาคตดี นักวิเคราะห์คาดกำไรโตเฉลี่ย 15% ต่อปี ต่อเนื่องไปอีก 3 ปีข้างหน้า จากผลิตภัณฑ์ Wireless Shape และ Seamless Fit ยอดขายสินค้าออนไลน์พุ่ง 46% ต่อปี เป้าหมายราคา 36 บาท อัปเดตเหลืออีกเยอะ ...๑...

**TISCO เซียนหุ้นต่างชาติ** ดัดไฟเก็บหุ้นเข้าพอร์ต ราคาไม่แพง แกรมยังปันผลสูงอีกด้วย โบรกฯ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ขึ้น 3% เป็น 7,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากการลดตั้งสำรองหนี้ลง ส่วนปันผลไม่ต่ำกว่า 7% ช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ราคาเป้าหมาย 105 บาท ...๑...

**PRM ของบวร วงศ์สินอุดม** ประธานกรรมการ วิ่งแรง เป็นหุ้นเติบโตสูงประมาณ 20% ต่อปีใน 2 ปีข้างหน้า จากธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ ที่ครองอันดับหนึ่งในวงการ และ

การขยายกองเรือ จากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ปีนี้บริษัทจะกลับมาเติบโตอย่างมั่นคง ราคาเป้าหมาย 10 บาท ...๑... **NER วิ่งรับนโยบายอุ้มเกษตรกร** ของรัฐบาล โดยเฉพาะราคายางพารา ซูวิทย์ จึงชนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ มั่นใจว่าผลประกอบการไตรมาส 2 จะเติบโตต่อเนื่อง และรายได้จากการขายเติบโตได้ตามเป้าหมาย 1.35 หมื่นล้านบาท เป้าหมายราคา 3.60 บาท ...๑... **พจน์ หาริณสุด** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ มองตลาดหุ้นไทยในอีก 1 ปีข้างหน้า ดัชนี SET50 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป็นการปรับขึ้นในกรอบที่จำกัด เหตุปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวและส่งออกที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศหลังจากรัฐบาลมีคะแนนเสียงในสภาใกล้เคียงกับฝ่ายค้าน ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22465

Col.Inch: 16.86 Ad Value: 18,546

หัวข้อข่าว: ประชุมเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หน้า: 10(ล่างขวา)

PRValue (x3): 55,638

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## ประชุมเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ก.ค. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ นายเทศมนตรีนครยะลา กล่าวในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มรภ.ยะลา ว่า จังหวัดยะลากำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา เนื่องมาจากปัญหาราคายางพาราและพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประกอบกับตามนโยบายของรัฐบาล ให้ลดพื้นที่ปลูกยางพาราโดยการปลูกพืชทดแทน หรือปลูกพืชเสริมรายได้ เทศบาลนครยะลาจึงส่งเสริมการปลูกกาแฟเป็นพืชทางเลือก เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตและบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับธุรกิจร้านกาแฟที่เฟื่องฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึง จ.ยะลามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ อาทิ ทุเรียน ลองกอง ที่มีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์

“เทศบาลนครยะลาจึงจัดโครงการประชุมวิชาการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรยะลาและผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด การบริหารจัดการผลิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยคัดสรรหัวข้อการเสวนาและเพิ่มกิจกรรมเสริมที่ตรงตามความสนใจของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น”



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Today Highlight News <http://www.todayhighlightnews.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:09 Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือสภาอุตสาหกรรมยาง สู่มาตรฐานPEFCนำร่อง7จว.ได้

## ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

### กยท.จับมือสภาอุตสาหกรรมยาง สู่มาตรฐานPEFCนำร่อง7จว.ได้

กรกฎาคม 24, 2562



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ยางพาราเป็นหนึ่งในพืชมีค่าทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากให้ผลผลิตที่เป็นน้ำยางส่งออกขายหรือแปรรูปได้แล้ว ไมยางพาราก็เป็นที่ต้องการในแวดวงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมพลังงาน ที่ผ่านมา กยท.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท.จัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ยกกระดับสู่มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดตัวระบบรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (TFCS) อย่างเป็นทางการ ให้บริการด้านการออกใบรับรองการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานสากล (The Programme for the Endorsement of Forest Certification : PEFC) กยท. จึงร่วมกับสอท. ขับเคลื่อนสวนยางพาราให้เข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว เพื่อยกระดับสวนยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราและไมยางพารา

รหัสข่าว: I-190725000591

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Today Highlight News <http://www.todayhighlightnews.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:09 Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือสภาอุตสาหกรรมยาง ผู้มาตรฐานPEFCนำร่อง7จว.ได้

“กยท.มีบทบาทส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (PEFC) โดยมีงบประมาณสนับสนุน ตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 49 (3) เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง กำหนดเป้าหมายนำร่องพื้นที่สวนยาง 200,000 ไร่ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พัทลุง และจ.สตูล เนื่องจากเป็น พื้นที่ซึ่งมีสวนยางหนาแน่น รวมถึงมีบริษัทรับซื้อน้ำยางและไม้ยางพาราในพื้นที่จำนวนมาก หลังจากนั้นจะขยาย พื้นที่สวนยางเป้าหมายให้ได้รับมาตรฐานสากลทั่วประเทศ” นายณกรณ์กล่าว